

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hệ thống Trường Inspire - Khai Nguyễn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Phụ huynh đã dành thời gian quý báu để cùng Nhà trường ngồi lại trong buổi trò chuyện 1-1 vừa qua. Sự hiện diện của Ba mẹ chính là nguồn động viên lớn lao nhất trên hành trình trưởng thành của các con.

Trong không gian ấm áp ấy, Nhà trường thực sự trân trọng khi được lắng nghe các con kể lại câu chuyện về hành trình trong 4 tháng học tập vừa qua. Đó không chỉ là những kiến thức đã học, mà là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Chủ động" - chủ đề xuyên suốt của năm học này. Khi các con tự nhìn nhận bản thân, gọi tên những thành công và đối mặt với thử thách, các con đang học cách làm chủ cuộc đời mình. Việc Ba mẹ kiên nhẫn lắng nghe chính là lúc chúng ta cùng tiếp thêm sự tự tin để các con vững bước trên con đường phía trước.

Sau buổi gặp gỡ này, Hệ thống Trường Inspire - Khai Nguyễn cam kết sẽ luôn lắng nghe và phản hồi thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng mà Quý Phụ huynh đã gửi gắm. Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực cải tiến chương trình và môi trường học tập để tinh thần "Chủ động" được lan tỏa, giúp mỗi tiềm năng của các em đều được đánh thức và trân trọng.

Hành trình trải nghiệm của các con sẽ thêm phần rực rỡ với những sự kiện đặc biệt sắp tới. Nhà trường rất mong được đón tiếp Quý Phụ huynh tại:

- Chung kết Hội thao Hệ thống Trường Inspire - Khai Nguyễn vào ngày 24/01/2026.
- Chuỗi tuần lễ sự kiện Tết 2026 với chủ đề "Ngày xưa ngày xưa..." từ 06/02~10/02/2026 - nơi các con sẽ cùng nhau tìm về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và phát huy tối đa trí tưởng tượng.

Để giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn, nếu chưa kịp thực hiện khảo sát tại buổi họp, rất mong Ba mẹ dành chút thời gian quét mã QR dưới đây để chia sẻ thêm những ý kiến quý báu.



Một lần nữa, xin kính chúc Quý Phụ huynh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn Ba mẹ đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Hệ thống Trường Inspire - Khai Nguyễn.

Bộ phận Xây dựng & Phát triển Chương trình.

